

# กรุงเทพประกันชีวิต ไร้วางใจรอยัล คลิฟ และศูนย์ ประชุมนานาชาติพีช จัดงานสัมมนา ตลอด 23 ปี



พญา, ประเทศไทย – รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป และศูนย์ประชุมนานาชาติพีช พญา (PEACH) ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาประจำปี 2563 ของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต ซึ่งปีนี้ ถือเป็นปีที่ 23 แล้วที่ทาง กรุงเทพประกันชีวิตได้ไร้วางใจให้รอยัล คลิฟและศูนย์ประชุมนานาชาติพีชเป็นสถานที่จัดงาน และรังสรรค์งานให้ออกมาได้อย่างยิ่งใหญ่และประสบความสำเร็จ

โดยงานในปีนี้อัดขึ้นเป็นเวลา 2 วันภายใต้หัวข้อ “Hero 2020: The Spartan Way” ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 800 ท่านจากทั่วประเทศไทย งานสัมมนานี้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อประชุมในเชิงปฏิบัติการ รวมถึง เปิดโอกาสให้ทีมงานฝ่ายขายได้พูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับวิทยากรชื่อดัง ที่จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายของบริษัท นอกจากนี้ ยังมอบให้เป็นรางวัลแก่ผู้เข้าร่วมงานและครอบครัวด้วยการมาพักผ่อนที่โรงแรมระดับ 5 ดาว และปิดท้ายค่ำคืนด้วยความสนุกจากคอนเสิร์ตของคุณเจ เจตริน วรรณะนสิน

เพื่อเป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นในการรักษาสิ่งแวดล้อม คุณ เปรม กาเลส ผู้จัดการทั่วไปรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป ได้มอบประกาศนียบัตรให้แก่ ม.ล.จิรเศรษฐ์ สุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่, กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต เนื่องจากร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการปลูกต้นไม้ ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมกับรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป และศูนย์ประชุมนานาชาติพีช

รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป และศูนย์ประชุมนานาชาติพีชตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติกว่า 100 ไร่ ที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์ทะเลสีครามที่สวยงามของอ่าวไทย ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในศูนย์ประชุมที่มีความหลากหลาย และครบวงจรที่สุดในเอเชีย ที่สามารถตอบสนองทุกความต้องการในการประชุมได้ ไม่ว่าจะเป็นการจัดนิทรรศการ เปิดตัวผลิตภัณฑ์ การประชุมระดับนานาชาติ หรือจัดงานเลี้ยง เนื่องจากมีพื้นที่กว้างขวางมากกว่า 13,000 ตารางเมตร พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกระดับมาตรฐานสากลที่ครบครัน บริการระดับมืออาชีพร และเทคโนโลยีทันสมัย หากท่านกำลังมองหาสถานที่ในการจัดงาน สามารถติดต่อผู้จัดการฝ่ายขายของเราเพื่อรับข้อเสนอสุดพิเศษที่ (+66) 38 250 421 ต่อ 2845 หรืออีเมลล์ [success@royalcliff.com](mailto:success@royalcliff.com) ที่ทีมงานของเราพร้อมที่จะรังสรรค์งานของท่านให้น่าจดจำ และพิเศษสุด!

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป และศูนย์ประชุมนานาชาติพีช สามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ [www.royalcliff.com](http://www.royalcliff.com) และ [www.peachthailand.com](http://www.peachthailand.com)